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วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 พลอากาศโท ธวชัชยั  ฝ่ายทอง   ประธานในท่ีประชุมฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกและนกัเรียนเก่าหอวงั 
ทุกท่าน ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมฯ ในวนัน้ี เน่ืองจากสถานการณ์โควิด ท่ีผา่น ๒ ปี ท าใหส้มาคมไม่สามารถจดัการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีได ้ตอ้งเล่ือนการประชุมมาโดยตลอด ในปีน้ี ไดมี้การปรึกษากบั  นายประยรู รัตนเสนีย ์ 
อุปนายกสมาคมคนท่ี ๓  ทราบวา่สามารถจดัการประชุมไดแ้ลว้ ภายใตข้อบเขตของการป้องกนัโรคโควิด  สมาคม 
จึงประชุมคณะกรรมการบริหารและตดัสินใจจดัการประชุมใหญ่ฯ ขึ้นในวนัน้ี ส าหรับวนัน้ีมีวาระการประชุมฯ ทั้งส้ิน 
๗ วาระ  เร่ืองส าคญัๆ  คือ การแถลงงบดุล การแถลงผลงาน และการเลือกตั้งนายกสมาคม   
 ในรอบปีท่ีผา่นมา สมาคมมีมติใหมี้การสมคัรสมาชิกผา่นช่องทางออนไลน์ได ้เพื่ออ านวย 
ความสะดวกใหน้กัเรียนเก่าหอวงัสามารถสมคัรเป็นสมาชิก โดยท าการเปิดใหมี้การสมคัรสมาชิก ผา่นทาง เวบ็ไซด ์ 
ของสมาคม ซ่ึงสามารถเขา้ไปดูรายละเอียดไดท่ี้  “สมาคมนกัเรียนเก่ามธัยมหอวงัแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” 
https://www.horwangalumni.or.th/ ดว้ย 
 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

https://www.horwangalumni.or.th/
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วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 นายผจญ  เฉลิมสาร   เลขาธิการ  ขอใหส้มาชิกพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 
๒๕๖๒ ซ่ึงมีทั้งหมด ๗ หนา้ วา่มีขอ้ความใดจะแกไ้ขเพิ่มเติมบา้ง 

นายกฤตชยั  ทวยทองสา   นกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๓๐  สอบถามวา่ รายงานการประชุมใหญ่ฯ ท่ีแจกมา
น้ีไม่มีรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ แนบมาดว้ย ท าใหไ้ม่ทราบวา่มีใครเขา้ร่วมประชุมบา้ง และขอรายช่ือของสมาชิกท่ี
ตอนน้ีไดป้รับปรุงไวแ้ลว้จนถึงปี ๒๕๖๓ ตามท่ีประกาศในเวบ็ไซด ์และไดรั้บแจง้จากนกัเรียนเก่าหอวงั รุ่นท่ี ๒๒   
วา่ไดใ้ส่ขอ้มูลเพื่อสมคัรสมาชิกไวใ้นปี ๒๕๖๔ และโอนเงินมาวนัท่ี ๑๘ มีนาคม ช่ือ นายชชัวาลฯ แต่ผลการพิจารณา
ของสมาคมไม่มีตอบกลบัหรือแจง้ผลใหผู้ส้มคัรทราบเลย 

นายผจญ  เฉลิมสาร   เลขาธิการ  แจง้วา่ รายงานการประชุมชุดน้ีเป็นรายงานการประชุมเดิมเม่ือปี 
๒๕๖๒ จึงไม่ไดแ้นบรายช่ือมาดว้ย ตอ้งขออภยัมา ณ โอกาสน้ี ส าหรับรายช่ือสมาชิกทั้งหมดสามารถดูไดใ้นเวปไซค์
ของสมาคม ส่วนขอ้มูลของสมาชิกท่ีสมคัรเขา้มาและไม่มีช่ือนั้น ขอใหน้ายทะเบียนไดต้รวจสอบอีกคร้ังหน่ึง และ
จะแจง้ผลใหท้ราบต่อไป 

นายกฤตชยั  ทวยทองสา   นกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๓๐  สอบถามเร่ืองการรับสมคัรสมาชิก วา่ปัจจุบนั 
สมาคมมิไดติ้ดรายช่ือผูส้มคัรเป็นสมาชิกใหม่ไว ้ณ ท่ีท าการตรวจสอบแลว้หรือ เพราะในขอ้บงัคบัสมาคม หมวดท่ี ๒ 
ขอ้ ๑๑.๒  ระบุวา่ สมาคมตอ้งติดประกาศรายช่ือผูส้มคัรเป็นสมาชิกใหม่ ใหท้ราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จากกรณี
ดงักล่าว สมาคมไดท้ าตามขอ้บงัคบัหรือไม่ 

นายอิทธิพล  วีรานนท ์  นายทะเบียน  ช้ีแจงวา่ รายช่ือสมาชิกสมาคม ปัจจุบนัสมาคมเก็บไว ้๒ แบบ 
คือ แบบเดิม จดัเก็บไวท่ี้นายทะเบียนเป็นรูปเล่ม มีรายช่ือสมาชิกทั้งหมดถึง ปี ๒๕๖๓ และแบบใหม่ท่ีจดัท าและเก็บ
ในระบบเวบ็ไซดส์มาคม จะท าการปรับปรุง เม่ือมีสมาชิกรายใหม่ไดรั้บอนุมติัในท่ีประชุมและผา่นการคดัคา้นแลว้ แต่
เน่ืองจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบนัมากขึ้น ท าใหก้ารประชุมในปี ๒๕๖๔ มีไดเ้พียงคร้ังเดียว เม่ือวนัท่ี ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๔ และไม่สามารถน ารายช่ือผูส้มคัรใหม่เขา้มาติดประกาศได ้จึงไดแ้จง้ขอยกเวน้ต่อท่ีประชุมฯแลว้ 

ประธานฯ   ขอบคุณ เพื่อนสมาชิกท่ีใหข้อ้มูลและสอบถามเร่ืองต่างๆกบัสมาคม สมาคมยนิดีรับไว้
และขอใหน้ายทะเบียน รวบรวมเป็นขอ้มูลและตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบัต่อไป 

นายผจญ  เฉลิมสาร   เลขาธิการ  หากไม่มีผูใ้ดมีขอ้เสนอแนะเพิ่มอีก ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและ 
ลงมติดว้ย 

 

มติท่ีประชุม -  ไม่มีผูใ้ดแกไ้ข มีมติรับรองรายงาการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 -  นายทะเบียน ทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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วาระที่ ๓ แถลงผลการด าเนินงานในรอบปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

นายผจญ  เฉลิมสาร   เลขาธิการ  แจง้ใหส้มาชิกและผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ ทราบวา่ในรอบปีท่ีผา่นมา 
สมาคมไดด้ าเนินการดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

๑.  จดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์
นวตักรรมและเทคโนโลย ีฯ อาคาร ๑๐ โรงเรียนหอวงั โดยมีสมาชิกและนกัเรียนเก่าท่ีสนใจเขา้ร่วมประชุม ๕๗ คน 

๒.  มอบของท่ีระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณใหแ้ก่ คณะครู และเจา้หนา้ท่ี ผูเ้กษียณอายรุาชการ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๓.  ท าป้ายช่ือสมาคมใหม่ แทนป้ายอนัเดิมท่ีช ารุดเสียหาย เน่ืองจากใชง้านมานาน ให้ชดัเจนและ
คงทนยิง่ขึ้น โดยไดรั้บความร่วมมือในการจดัท าจากโรงเรียนหอวงัในคร้ังน้ีดว้ย 

๔.  จดัท าป้ายเชียร์กีฬาของคณะนกัเรียนทุกคณะสีเป็นแนวยาวตลอดแนวดา้นหลงัอฒัจันทร์  
ในสนามฟุตบอลของโรงเรียนหอวงั เพื่อให้นกัเรียนใชเ้ป็นป้ายเชียร์กีฬาแต่ละสีของคณะนกัเรียนโดยจดัท า 
เป็นเงิน จ านวน ๒๔,๖๐๐.- บาท 

๕.  สนบัสนุนการแข่งขนักีฬาภายในคณะนกัเรียน โรงเรียนหอวงั ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยมอบเงิน
สนบัสนุนแก่คณะนกัเรียน จ านวน ๕ คณะ คณะละ ๑๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๕๐,๐๐๐.- บาท 

๖.  แสดงความยนิดีแก่ ผูอ้  านวยการ และ รองผูอ้  านวยการ โรงเรียนหอวงัในการเขา้รับต าแหน่งใหม่ 
และอวยพรเน่ืองในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ในโอกาสเดียวกนัดว้ย 

๗.  ร่วมงานท าบุญตกับาตร เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาโรงเรียนหอวงั เม่ือวนัท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
๘.  เสนอช่ือ พลอากาศเอก วิสุรินทร์ มูลละ นกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๔ อดีตผูท้รงคุณวุฒิพิเศษ

กองทพัอากาศและคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถและสร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน เขา้รับรางวลั 
นกัเรียนเก่าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ และเขา้ร่วมงานในวนัคลา้ยวนัสถาปนาโรงเรียนหอวงั เม่ือวนัท่ี ๙ มกราคม 
๒๕๖๓ ดว้ย 

๙.  เม่ือวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ สมาคมจดังานพบปะสังสรรคน์กัเรียนเก่าหอวงั “หอวงัร าลึก ๖๓” 
โดยมอบให ้คณะกรรมการนกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๑๗ เป็นแกนน า ทั้งน้ี ไดรั้บความร่วมมือจากคณะครูและนกัเรียนเก่า
หอวงัแต่ละรุ่น ร่วมงานในคร้ังน้ี ก่อนเร่ิมงานดงักล่าว คณะกรรมการจดังาน “หอวงัร าลึก ๖๓” ไดจ้ดัใหมี้พิธีมุทิตาจิต
แด่อดีตครู อาจารย ์โรงเรียนหอวงั ท่ีเกษียณอายุราชการแลว้ อีกดว้ย 

๑๐.  มอบของขวญัใหก้บัชมรมครูอาวุโส โรงเรียนหอวงั เพื่อน าไปเป็นรางวลัในงานเล้ียงสังสรรค ์
ประจ าปี ของชมรมฯ 

๑๑.  จดัทีมฟุตบอลนกัเรียนเก่าหอวงั ร่วมการแข่งขนัเพื่อเช่ือมความสามคัคี ระหวา่ง ชมรมฟุตบอล
นกัเรียนเก่าหอวงั กบั คณะครูปัจจุบนัโรงเรียนหอวงั ในวนัปิดการแข่งขนักีฬาสีของคณะนกัเรียน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
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๑๒.  ปรับปรุงพื้นผิวดิน ปูหญา้เตม็สนามและวางท่อระบายน ้ารอบสนามฟุตบอลโรงเรียนหอวงั  
โดยใชเ้งินทั้งส้ิน ๔๔,๕๐๐.- บาท 

๑๓.  มอบเงินใหก้บัผูค้วบคุมวง เป็นค่าตอบแทนวงดนตรี โรงเรียนหอวงั ในการแสดงร่วมกบัดนตรี
สากลภายนอกในงาน “หอวงัร าลึก” เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท 

๑๔.  มอบทุนการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ แก่นกัเรียนหอวงั ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

๑๕.  สนบัสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท แก่ คณะกรรมการสภานกัเรียนฯ ในการจดัท าโครงการ 
ขวดแลกยิม้ เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้วิธีคดัแยกและจดัการขวดพลาสติก ซ่ึงมีเป็นจ านวนมากในโรงเรียน อนัเป็นการ
สร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาด ความมีระเบียบวินยั และความสามคัคี ก่อใหเ้กิดความสามคัคีกบัคณะนกัเรียน
แต่ละรุ่นดว้ย 

๑๖.  มอบเงินส าหรับเป็นค่าตดัเส้ือกีฬาใหก้บันกัเรียนท่ีเป็นนกักีฬาของโรงเรียน เพื่อเขา้แข่งขนักีฬา
นกัเรียน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท 

๑๗.  มอบของท่ีระลึกเพื่อขอบพระคุณแก่ ผูอ้  านวยการและคณะครู เน่ืองในงานเกษียณอายรุาชการ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๑๘.  อวยพรปีใหม่และมอบกระเชา้ส่ิงของแก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียนหอวงั นาย ประวติั สุทธิประภา 
และนางสาวอาชวินี ไชยสมุทร กบันางสาววิลาวลัย ์อน้มาก รองผูอ้  านวยการ ในโอกาสท่ีมารับราชการ โรงเรียนหอวงั 
รวมทั้งมอบส่ิงของขอบคุณอาจารยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีช่วยงานสมาคมในรอบปีท่ีผา่นมา 

๑๙.  วนัท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ มอบเงินช่วยเหลือครูและนกัเรียนหอวงั ท่ีติดเช้ือโคโรน่าไวรัส  
รวม ๑๓ คน ท่ีพกัรักษาอาการอยูต่ามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งใน กทม. และ ต่างจงัหวดั เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท 

๒๐.  มอบเงินสนบัสนุนการแข่งขนักีฬา ๕ สถาบนั แก่ชมรมกอลฟ์นกัเรียนเก่าหอวงั เป็นเงิน 
๓๐,๐๐๐.- บาท 

๒๑.  มอบทุนการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ แก่นกัเรียนหอวงั ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

๒๒.  มอบของท่ีระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณแก่ ผูอ้  านวยการและคณะครู เน่ืองในงานเกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒๓.  มอบของขอบคุณและอวยพรปีใหม่แก่ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ โรงเรียนหอวงั รวมทั้ง
มอบของท่ีระลึกแก่ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไดช่้วยเหลือและสนบัสนุนงานของสมาคมมาตลอดในรอบปีท่ีผา่นมา 

๒๔.  เสนอช่ือ นายสมพฒัน์ ทฤษฎิคุณ นกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๑๔ ประธานเจา้หนา้ท่ี ฝ่ายบริหาร
สร้างสรรค ์บริษทั The Leo Burnett group Thailand และ The Publicists group Thailand ซ่ึงเป็นบริษทัโฆษณา 
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ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และด ารงต าแหน่ง Global Creative Committee ของเน็ตเวิร์คดว้ย เป็นนกัเรียนเก่าหอวงั
ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒๕. ในรอบปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ มีนกัเรียนเก่าหอวงัใหค้วามสนใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคม  
ทั้งสมคัรดว้ยตนเองและสมคัรผา่นเวบ็ไซดเ์พิ่มขึ้นอีก ๓๖ คน ปัจจุบนัสมาคมฯ มีสมาชิก อยูท่ ั้งส้ิน ๖๖๒ คน 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
วาระที่ ๔ แสดงงบดุลและบัญชี รายได้ - รายจ่าย ในรอบปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

นายนพพร  แกว้อ าพุท   เหรัญญิก  ขอใหส้มาชิกพิจารณารายงาน งบดุล รายรับ - รายจ่าย ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารท่ีมอบใหก้บัทุกท่านไปแลว้ มีรายการใด ไม่ถูกตอ้ง หรือสมาชิกสงสัย ขอให้
สอบถามได ้

นายกฤตชยั  ทวยทองสา   นกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๓๐  สอบถามเร่ือง หลกัฐานการใชจ่้าย มีการเก็บ
เอกสารไวอ้ยา่งไร เพราะขอ้บงัคบั หมวดท่ี ๗ ขอ้ ๔๔ ระบุไวว้า่ “หลกัฐานการรับจ่ายเงิน ตอ้งเก็บหลกัฐานไวอ้ยา่ง
นอ้ย ๑๐ ปี และตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนท าลาย” ยกตวัอยา่งเช่น ค่าใชจ่้ายการดูแลเวบ็ไซด ์เป็นตน้ 
หากเก็บไวเ้ก็บไวท่ี้ใด 

นายนพพร  แกว้อ าพุท   เหรัญญิก  ช้ีแจงวา่ มีการเก็บเอกสารไวค้รบถว้นตามขอ้บงัคบั เช่น หนงัสือ
รับเงิน  หลกัฐานการโอนให้คณะผูจ้ดัท า และใบส าคญัต่างๆ สามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ี เพราะสมาคมมีการท างบดุล
และตรวจสอบทางบญัชีอยา่งถูกตอ้ง เช่น เอกสาร ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เป็นตน้ สรุปฐานะการเงินสมาคม หลงัจากหัก
ภาษีจากบญัชีสมาคม จนถึงวนัท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ สมาคม มีเงินสดอยูใ่นบญัชีทั้งส้ิน ๘๑๓,๖๑๒.๙๑ บาท 

ประธานฯ  กล่าวเพิ่มเติมวา่  สมาคมไม่สามารถจดัการประชุมมาเป็นระยะ ๓ ปี ได ้ท าใหง้บการเงิน
และค่าใชจ่้ายมีเป็นจ านวนมาก แต่ก็ไดใ้หผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหถู้กตอ้งทุกปี ส าหรับ ค่าใชจ่้ายท่ีลงไวใ้นปี ๒๕๖๒ 
เช่น ภาษีคา้งจ่าย ค่าปรับการเสียภาษี ท่ีทุกคนเห็นนั้น เป็นเพราะ ๕ ปี ก่อนหนา้น้ี สมาคมไม่ไดย้ืน่แสดงรายการทาง
บญัชีและเสียภาษีเลย จึงตอ้งเสียค่าปรับในคร้ังน้ีดว้ย 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ และ มีมติอนุมติังบดุล และรับรองบญัชีรายรับ - รายจ่าย ในรอบปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔ ส้ินสุด ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
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วาระที่ ๕ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
 

ประธานฯ   แจง้วา่  เน่ืองจากผูส้อบบญัชีสมาคมครบอาย ุตอ้งท าการเลือกใหม่ทุกปี ส าหรับในปีน้ี 
สมาคมขอเสนอช่ือผูส้อบบญัชี เป็นคนเดิม  คือ นายรัตนะชยั ด าเนินสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ๔๘๙๗ โดยมอบ
ค่าตอบแทนใหปี้ละ ๘,๐๐๐.- บาท และค่าธุรการ ปีละ ๓,๐๐๐.- บาท รวมเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด รวม ๑๑,๐๐๐.- บาท 

 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท ์เลือก นายรัตนะชยั ด าเนินสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ๔๘๙๗ 
เป็นผูส้อบบญัชีของสมาคมต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายธุรการ รวม ๑๑,๐๐๐.- บาท 
 
วาระที่ ๖ เลือกตั้งนายกสมาคม 
 

นายฉตัรชยั  สงวนวงศ ์  ท าหนา้ท่ีพิธีกร  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกสมาชิก ๑ คน ท่ีอาวุโส ณ ท่ีน้ี 
ไดท้ าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม และเป็นประธานด าเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหมต่อไป 

มติท่ีประชุม  เลือกให ้พลต ารวจตรี ดร.ภาดล ประภานนท ์เป็นประธานชัว่คราว เพื่อท าหนา้ท่ี
ประธานการเลือกตั้ง นายกสมาคม คนใหม่ 

นายฉตัรชยั  สงวนวงศ ์  ท าหนา้ท่ีพิธีกร  ไดก้ล่าวประวติัโดยยอ่ของผูท้  าหนา้ประธานชัว่คราว  
คือ เป็นนกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๔ นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๑๕ นกัเรียนนายร้อยต ารวจ รุ่น ๓๑ ต าแหน่งสุดทา้ย 
ก่อนเกษียนอายุราชการคือ ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัน่าน ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน
และครอบครัว จงัหวดันนทบุรี ขอเรียนเชิญด าเนินการต่อไป 

พลต ารวจตรี ดร.ภาดล  ประภานนท ์  ประธานชัว่คราว  ขอให ้นายทะเบียน รับรองและยนืยนัจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม เน่ืองจาก นายกฤตชยั ทวยทองสา นกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๓๐ ไดท้กัทว้ง 
ใหน้บั และตรวจสอบผูเ้ขา้ร่วมประชุมวา่เป็นนกัเรียนเก่า และเป็นสมาชิกถูกตอ้งหรือไม่ 

นายอิทธิพล  วีรานนท ์  นายทะเบียน  แจง้วา่ ด าเนินการตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ มีสมาชิกเขา้มา
ประชุมทั้งส้ิน ๓๑ คน ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั 

พลต ารวจตรี ดร.ภาดล  ประภานนท ์  ประธานชัว่คราว  แจง้วา่ ขอด าเนินการประชุมต่อ และขณะน้ี 
มีผูเ้สนอช่ือขึ้นมาแลว้ ๒ ช่ือ คือ 

๑.  พนัเอก วีระชยั พนัธโคตร นกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๒๑ มีสมาชิกรับรอง ๒๑ เสียง 
๒.  พลอากาศโท ธวชัชยั ฝ่ายทอง นกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๔ มีสมาชิกรับรอง ๒๐ เสียง 
พลต ารวจตรี ดร.ภาดล  ประภานนท ์  ประธานชัว่คราว  แจง้ใหส้มาชิกพิจารณาเลือกจากผูท่ี้ถูกเสนอ

ช่ือทั้ง ๒ ท่านดว้ย ตอ้งการใหผู้ใ้ดเป็นนายกสมาคม 
พนัเอก วีระชยั  พนัธโคตร   แจง้ใหท้ราบวา่ ในปัจจุบนัยงัรับราชการทหารอยูแ่ละมีขอ้ก าหนดของ

ทางราชการทหาร ท่ีก าหนดใหผู้ท่ี้จะรับต าแหน่งอ่ืน นอกเหนือจากท่ีราชการก าหนด ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
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ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัก่อน มิเช่นนั้นจะไม่ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีก าหนด ดงันั้น เพื่อมิใหผิ้ดระเบียบของทางราชการ 
จึงขอสละสิทธ์ิในคร้ังน้ี 

พลต ารวจตรี ดร.ภาดล  ประภานนท ์  แจง้วา่ เม่ือ พนัเอก วีระชยัฯ สละสิทธ์ิจึงเหลือเพียงท่านเดียว  
จึงเห็นควร ใหท่ี้ประชุมพิจารณาตดัสินใจ 

 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห ้พลอากาศโท ธวชัชยั ฝ่ายทอง นายกสมาคม คนปัจจุบนั  
ด ารงต าแหน่ง นายกสมาคมนกัเรียนเก่ามธัยมหอวงัฯ ต่อไปอีก ๑ สมยั เป็นเวลา ๓ ปี 

พลอากาศโท ธวชัชยั  ฝ่ายทอง   นายกสมาคม  กล่าวขอบคุณ เพื่อนสมาชิกและคณะกรรมการบริหาร 
ท่ีมอบความไวว้างใจให้ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม อีกวาระหน่ึง และขอใหส้มาชิกทุกท่าน ร่วมมือกบัสมาคมเพื่อน า
และท าองคก์รของเราให้เขม้แขง็ น่าเช่ือถือ และกา้วหนา้ต่อไป 
 
วาระที่ ๗  เร่ืองอ่ืนๆ 
 

ประธานฯ   แจง้วา่  การด าเนินงานของสมาคม ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากสมาชิก และคณะกรรมการ
ทุกคนท่ีช่วยกนัพฒันาและหาวิธีในการเพิ่มสมาชิก เพื่อใหส้มาคมของเราเขม้แขง็และแขง็แกร่งมากยิง่ขึ้น รวมทั้งการ
หารายไดเ้ขา้สมาคมซ่ึงเป็นกิจกรรมหลกั เพราะสมาคมตอ้งสนบัสนุนโรงเรียนอีกหลายเร่ืองอยา่งต่อเน่ืองต่อไปทุกปี 

นายอภิชาต  ทองทา   นกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๑๗  ขอสอบถามค าถามจากผูป้กครองเด็ก สอบถามเร่ือง 
การสมคัรสมาชิกของนกัเรียนท่ีเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ แต่ไม่ไดศึ้กษาต่อท่ีหอวงั สามารถสมคัรเป็นสมาชิก
สมาคมไดห้รือไม่ 

นายผจญ  เฉลิมสาร   เลขาธิการ  แจง้วา่ ตามขอ้บงัคบั ผูท่ี้จะสมคัรเป็นสมาชิกไดจ้ะตอ้งเป็นนกัเรียน
เก่ามธัยมหอวงัฯ นกัเรียนเก่าหอวงั และนกัเรียนโรงเรียนผูใ้หญ่หอวงั ประกอบกบัตามกฎหมายจะตอ้งมีอาย ุ๒๐ ปี
บริบูรณ์เท่านั้น คนจะเป็นสมาชิกไม่จ าเป็นจะตอ้งเรียนจนครบ ๓ ปีหรือ ๖ ปี เพียงแต่เรียน ๑ ปีแลว้ออกไป ก็เป็น
นกัเรียนเก่าหอวงัแลว้ ดงันั้น จึงสามารถสมคัรเป็นสมาชิกได ้ส าหรับสมาชิกสมทบนั้น ปัจจุบนัไดมี้การยกเลิกไปแลว้ 

ประธานฯ   กล่าววา่  การท่ีนายกฤตชยั ทวยทองสา นกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๓๐ ไดแ้สดงความคิดเห็น 
ในหลายๆ ประเด็น บางเร่ืองมีประโยชน์ และควรน ามาปรับปรุงให้เขม้งวดขึ้น เช่น การรับสมคัรสมาชิก การประกาศ
สมาชิกใหม่ตามขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

พลต ารวจตรี ดร.ภาดล  ประภานนท ์  นกัเรียนเก่าหอวงั รุ่น ๔  สอบถามเก่ียวกบัรายไดท่ี้สมาคม 
มีอยู ่เพียงพอกบักิจกรรมต่างๆ ของสมาคมหรือไม่ เพราะปัจจุบนั มีอุปสรรคมากขึ้น การจะท าใหก้ารจดักิจกรรมต่างๆ
เพื่อหารายไดท้ าไดย้ากขึ้น 
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ประธานฯ   ช้ีแจงวา่  เร่ืองเงินสนบัสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นทุนการศึกษา สมาคมบริจาคใหก้บันกัเรียน  
ซ่ึงมีการมอบทุนเป็นประจ าทุกปี ปีละ  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ในบางปี สมาคมก็ไดรั้บบริจาคเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษจาก
หน่วยงานหรือบุคคล ท าใหไ้ม่ตอ้งใชง้บประมาณของสมาคมทั้งหมด นอกนั้นยงัมีโครงการหรือกรณีอ่ืนภายในโรงเรียน
อีกพอประมาณ หากถามวา่เพียงพอหรือไม่ สมาคมคงตอ้งหารายไดเ้พิ่มเพื่อมาสมทบใหม้ากขึ้นในโอกาสต่อไป 

 

มติท่ีประชุม   พลต ารวจตรี ดร.ภาดลฯ และท่ีประชุมฯ  รับทราบ 
 
ประธานฯ   หากไม่มีสมาชิกผูใ้ดมีขอ้เสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกแลว้ ขอขอบคุณท่าน 

สมาชิกทุกท่าน ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุม ขอปิดการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ไว ้ณ โอกาสน้ี 
และขอเชิญเพื่อนสมาชิกและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒:๐๘ น. 
 

 

 

นางสาวพิสมยั  ภาษิต 

นายผจญ  เฉลิมสาร 

ผูจ้ดรายงานการประชุม ฯ 
  

ตรวจแกไ้ขใหแ้ลว้ 

ส าเนาแจกจ่ายได ้
 

พลอากาศโท 

นายกสมาคม 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 
 


